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42. fundur  
Skólanefndar Tálknafjarðarhrepps  

haldinn  Miðtún1, Tálknafjörðu, 
þriðjudaginn 28. apríl 2009 og hófst hann kl.  

 
 

Fundinn sátu: 
Guðlaug Björgvinsdóttir (GB), Birna Benediktsdóttir (BB), Guðlaug Sigurrós 
Björnsdóttir (GSB), Sigurlaug Guðmundsdóttir, Elísabet Kjartansdóttir, Olga 
Hanna Möller (OHM),  
 
Fundargerð ritaði:  Guðlaug Sigurrós Björnsdóttir , formaður 
 
 
Dagskrá: 
 

1. 0905044 - Leikskólinn Vindheimar. Farið yfir stöðuna á leikskólanum 
 
Elísabet upplýsti að í leikskólanum eru 24 barngildi en þar eru nú 24,9 
bargildi þannig að leikskólinn er fullur og rúmlega það. En fyrirsjáanlega fara 
7 börn úr leikskólanum í skóla nú í haust. Á biðlista eru 3 börn sem eru 4,8 
barngildi. Af þeim börnum sem eru á biðlista eru 2 undir 2 ára en eitt yfir 2 
ára. Á þeim forsendum leggjum við til að aldurinn verði færður aftur niður í 1. 
árs frá og með 1. maí 2009. En með þeim fyrirvara að 2 ára börn og eldri 
gangi alltaf fyrir. 
 

2. 0903008 - Önnur mál 
 
Bréf frá sveitarstjóra, Olgu Möller, þess efnis að allir starfsmenn sem vinna 
með börnum í GT og LV skili heimild til upplýsingaöflunar úr sakaskrá. Lagt 
fram til kynningar, verður tekið fyrir á næsta fundi. 
 
Á dagskrá átti einnig að vera staða mála í grunnskólanum og 
sjálfmatsaðferðir í grunnskólanum en þessum dagskrárliðum var frestað þar 
sem Ingólfur komst ekki á fundinn. Verður tekið fyrir á næsta fundi. 
 

 
 

Fleira ekki gert.  Fundi slitið kl.   19:40 
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